



## การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

### เรื่อง มาตรการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนชุมชนบึงบา

ตามพระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเจตนารมณ์กำหนดให้ส่วนราชการต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของภารกิจนั้นโรงเรียนชุมชนบึงบาจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ส่วนราชการในโรงเรียนชุมชนบึงบาถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

๑. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนชุมชนบึงบา ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยต้องนำเสนอข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชน สามารถเข้าถึงได้

๒. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิบัติงานของโรงเรียนชุมชนบึงบา อย่างเป็นอิสระและเป็นระบบ โดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและนำข้อเสนอแนะความคิดเห็นประเด็นที่ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสียไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการตัดสินใจและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของโรงเรียนชุมชนบึงบา

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมหารือเกี่ยวข้องในกระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผนโครงการและวิธีการทำงานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่จัดระบบอำนวยความสะดวกยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนชุมชนบึงบา

๕. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทเต็มในการตัดสินใจการบริหารงานและการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อเข้ามาทดแทนการดำเนินงานของโรงเรียน

ดำเนินการหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนั้น  
ให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นเจ้าของการดำเนินการกิจและภาครัฐมีหน้าที่  
ในการส่งเสริมสนับสนุน